

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สศช.๓ เร่งส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิตเกษตรกร
๒. เดินหน้าพัฒนาตลาดเกษตรกร
๓. ตู้อุ่นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอึดอาด
๔. รบ.เคลียร์แกนนำสวนยางสกัดบุกกรุง
๕. โรงสี - ผู้ส่งออกแห่ร่วมวงประมูลข้าวรัฐ
พาณิชย์ฟื้นธงสยามอินดิกร้าหมดสิทธิ์
๖. จัดประชุมนานาชาติส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย
๗. เวียดนามประกาศระงับนำเข้าผลไม้ ๔ ชนิด
๘. เกษตรกรร้องรัฐเร่งแก้หนี้
๙. อบรมหลักสูตรการเกษตรฟรี
๑๐. เดินหน้าตลาดเกษตรกร
๑๑. แกนนำเครือข่ายยาง ตรึง แกลงไม่ชุมนุม
๑๒. ทุนจีน - อิหร่านเล็งตั้งโรงงานยางพาราที่ใต้

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
สยามรัฐ
ไทยรัฐ
- เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
เดลินิวส์
มติชน
พิมพ์ไทย
โพสต์ทูเดย์

สศช.3เร่งส่งเสริมปฎิบัติอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิตเกษตรกร

นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 อุตรดิตถ์ (สศช.3) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดย สศช.3 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการของจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ คือ อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู เลข หนองคาย และ บึงกาฬ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2558 เพื่อยกระดับความรู้เรื่องดิน และปุ๋ยให้เกษตรกร โดยผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับคุณภาพของดิน และสอดคล้องกับความต้องการธาตุอาหารของพืช ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม

รายได้ให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้ ในปี 2558 มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบ 94 ศูนย์ใน 77 จังหวัด และจะขยายผล ในปี 2558 เป็น 882 ศูนย์ ใน 77 อำเภอ โดยให้พิจารณาไปบูรณาการในพื้นที่โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) และเกษตรกรสมาชิกของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 17,640 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งผลที่คาดว่าจะ เกษตรกรที่ได้รับความรู้เรื่องดิน และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต จะสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 20 ของต้นทุนปุ๋ยทั้งหมด และเกษตรกรได้รับความรู้เรื่องดิน และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต สามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เดินหน้าพัฒนาตลาดเกษตรกร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากที่ได้ทยอยเปิดตลาดเกษตรกรมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา ขณะนี้มีการเปิดตลาดไปแล้วทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ประเมินผลครั้งที่ 1 (19-23 ธ.ค. 57) ใน 50 จังหวัด พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจโดยมีจุดแข็ง คือ มีสินค้าเกษตรคุณภาพมาจำหน่ายเป็นจำนวนมากและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ผู้ขายส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจริง ๆ และมีการจำหน่ายสินค้าในวันศุกร์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนจุดที่ต้องปรับปรุง คือการคุ้มครองเกษตรกรและผู้บริโภค การจัดโซนวางสินค้า และให้ผู้ขายรวมกลุ่มบริหารจัดการตลาดเอง

ที่สำคัญ นายปิติพงศ์ หึงบุญ ๗ อธิบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมึนโยบายให้ปรับรูปแบบตลาดเกษตรกร ให้สินค้าที่นำมาจำหน่ายจะต้องเป็นสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียม ได้รับความรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยโดยติดเครื่องหมาย Q รวมทั้งสถานที่จัดตั้งตลาดเกษตรกรต้องเป็นสถานที่ถาวร และคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก คือ ตั้งอยู่ในเขตเมืองและสะดวกในการมาเลือกซื้อสินค้า

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันแต่ละจังหวัดมีการเปิดตลาดเกษตรกรเฉลี่ย 15-100 ร้านค้า ผลการจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2558 รวม 2,772,764 บาท ใน 479 ร้านค้า

อย่างไรก็ตาม ตลาดเกษตรกรยังต้องเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงรูปแบบอย่างไม่หยุดยั้ง ให้เหมาะสมสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงฯ เพื่อให้เป็นตลาดสินค้าที่ผู้บริโภคมีความมั่นใจทั้งในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย จนกลายเป็นตลาดที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนที่สุด.

‘ตู’ฉุนมาตรการช่วยเกษตรกรอีกอึดอัด

โพสต์ทูเดย์ > **นายกฯ ฉุนมาตรการช่วยเกษตรกรไม่ออก บิ๊กกระทรวงเกษตรฯ เร่งมือ ทำให้ได้ผลเล็ก**

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง โดยได้กำชับให้ทุกกระทรวงเร่งทำงานตามนโยบาย และเร่งรัดแก้ไขปัญหาทุกด้านที่สั่งไว้ ทั้งด้านตลาดนัด ตลาดสินค้าเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน การจ่ายเงิน 1,000 บาท หรือการสร้างตลาดมูลฝอยท้องถิ่นชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

สำนักโฆษกรัฐบาล ระบุว่า นายกฯ ได้สั่งการในที่ประชุมว่า ให้เร่งการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวนาและชาวสวนยางที่ยังตกค้างอยู่ และให้มีการประเมินผลการทำงาน หากยังไม่ได้ผลให้มีการยกเลิก

และหามาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆ แทน นอกจากนี้ นายกฯ ได้สั่งการให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ยังมีความล่าช้าเบิกจ่ายได้เพียง 60% และมีการลงนามทำสัญญาไปแล้วเพียง 20-30% เท่านั้น ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการรอทำสัญญา โดยเชื่อว่าหลังจากนี้จะเร่งรัดเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงท้ายของไตรมาสแรก และต้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ

พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการระดับกระทรวง 10 คณะ เพื่อติดตามงานที่รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการไปแล้ว เช่น การบริหารจัดการน้ำ การจัดสรรที่ดิน ราคาผลิตผล และการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยจัดเจ้าหน้าที่มาประจำการและเชื่อมโยงการ

ทำงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

“นายกฯ บอกให้กระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารทุกกระทรวงคิดอะไรให้คิดแบบคนจน จะได้เข้าใจผู้มีรายได้น้อยมีปัญหายังไงเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด วันนี้มีปัญหาขัดแย้งทางการเมืองจึงจำเป็นต้องประคับประคองสถานการณ์เพื่อแก้ไข ปัญหาของเกษตรกร อย่ายปล่อยให้การขับเคลื่อนช่วยเหลือเกษตรกรมันหลุดลอยไป นายกฯ คงยอมไม่ได้ และให้กระทรวงเกษตรฯ ทำความเข้าใจกับประชาชนว่างานด้านเกษตรที่สั่งลงมากำลังเดินหน้าอย่างไร” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

ทั้งนี้ นายกฯ ได้สั่งการให้คณะกรรมการขับเคลื่อนแรงงาน 13 เรื่อง ได้แก่ 1.เรื่อง

นำ 2.พลังงาน 3.สาธารณสุข 4.ฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการที่ไม่ตรงกัน 5.งานด้านนวัตกรรม 6.งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แปรูปเน้นการส่งออกและลดต้นทุน 7.การเพิ่มมูลค่าสินค้า 8.ราคาผลิตผลทางการเกษตร 9.เรื่องที่ดิน 10.เรื่องชุมชนเมือง ต้องดูแลการเติบโตให้เป็นระบบ 11.กองทุนในแต่ละกระทรวง 12.การสร้างเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจและความมั่นคง 13.การส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า การจ่ายเงินชาวนาผู้ปลูกข้าวขณะนี้จ่ายเงินไปแล้ว 99% คงเหลืออีก 8 หมื่นราย ส่วนยางพารานั้นยังเหลืออีก 1 แสนรายที่ยังไม่ได้จ่ายเงินจาก 8.5 แสนราย จะเร่งประสานกับธนาคารให้จ่ายเงินในเดือนนี้ ■

รบ.เคลียร์แกนนำสวนยางสกัดบุกกรุง

"ปลัดเกษตรฯ" พวามีอบยาง ส่งจนท. ดุยเมืองตรังเคลียร์แกนนำทั่วปท. 30 ม.ค. เล็งแก้ปัญหาการค้าคกต่ำถาวร ชูแปรรูปทำถนน-ล้อยาง-ใช้ในสถานศึกษา ด้านเครือข่ายชาวสวนยาง 14 จว.ภาคใต้ส่งขักรบ.อย่าวัดกแค่ระคมความคิดเห็นหาแนวทางขอความช่วยเหลือ-ถก พ.ร.บ.ยาง ไม่เลยเถิดก้อมือยทำผิด ก.ม. ขณะที่เอกชนศึกแก้ประมุลข้าวสาคือกรัฐบาลเป็นประวัติการณ์ยกคลังเกือบล้านตัน

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.58 นายชาวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าแก้ปัญหาการค้าคกต่ำถาวรตกต่ำ ภายหลั พ.ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานการประชุมระดับปลัดกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการ ว่า การแก้ไขปัญหายางพารา ต้องทำให้เกิดความยั่งยืน ครอบคลุม และผลักดันให้เกิดการใช้ภายในประเทศ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยเรื่องการแปรรูปสำหรับใช้ตามโรงพยาบาล สถานศึกษา สนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ใช้ยางทำถนน ตั้งโรงงานล้อยาง เป็นต้น

"ทั้งนี้กระทรวงจะส่งผู้ตรวจราชการ เข้าร่วมประชุมกับแกนนำเครือข่ายเกษตรกรสวนยางทั่วประเทศ ที่จะกำหนดทำที่กคตต้นรัฐบาลเรื่องราคาขยงตกต่ำใน วันที่ 30 ม.ค.นี้ ที่จ.ตรัง ซึ่งจะเข้าชี้แจงให้เกิด [อ่านต่อหน้า ๑๑๕](#)

ความเข้าใจตรงกันกับนโยบายรัฐบาลที่
เข้าช่วยเหลือ”

วันเดียวกัน นายประเทพ สุขสนาน
ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาว
สวนยาง จ.ตรัง กล่าวว่า ทางเครือข่าย
ชาวสวนยาง 14 จว.ภาคใต้ ได้จัดให้มี
การประชุมกันที่โรงแรมวัฒนา พาร์ค
จ.ตรัง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือกันถึงมาตร
การช่วยเหลือของภาครัฐ ตลอดจนการ
พิจารณา พ.ร.บ.ยาง ซึ่งการประชุมครั้ง
นี้จะเป็นการระดมความคิดเห็น ตลอดจน
รวบรวมปัญหาผลกระทบที่ชาวสวน
ประสบอยู่เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อผู้ว่าฯ
ผ่านไปยังรัฐบาลต่อไป

“การประชุมดังกล่าวไม่ใช่เป็นการ
ชุมนุมประท้วงแต่อย่างใด เพียงแต่ต้อง
การนำข้อมูลเสนอไปยังรัฐบาล เพื่อหา
ทางช่วยเหลือเท่านั้น เนื่องจากราคาน้ำ
ยางสดอยู่ที่ กก.ละ 35-37 บาท ส่วน
ยางแผ่นชั้น 3 กก.ละ 63 บาท ซึ่งมีผล
ต่างของราคาอย่างทั้งสองชนิดมาก ส่วน
ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนั้นคงจะ

อยู่ในกรอบของกฎหมาย เนื่องจากเครือ
ข่ายอยู่ในความดูแลของกองทุนสงเคราะห์
การทำสวนยาง (สกย.)”

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงาน
บรรยากาศการเปิดประมูลซื้อข้าวสาร
ในสต็อกรัฐบาลครั้งแรกของปี 2558
ปริมาณรวม 999,763.61 ตัน โดยกระ
ทรวงพาณิชย์เปิดให้เอกชนที่สนใจเข้า
ยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา 08.30-
11.30 น. ว่า มีเอกชนที่สนใจเข้ายื่นซอง
รวม 100 ราย ซึ่งเป็นปริมาณการร่วม
ประมูลมากที่สุดเป็นประวัติการณ์นับ
ตั้งแต่รัฐบาลเปิดให้มีการประมูลข้าวมา
โดยการเปิดประมูลครั้งนี้เป็นแบบยกคลัง
แบ่งเป็นข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ
850,000 ตัน และข้าวหอมมะลิ ปริมาณ
150,000 ตัน ในคลังขององค์การคลังสินค้า
(อ.ค.ส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(อ.ต.ก.) รวม 168 คลัง ใน 36 จังหวัด

ภาคเหนือ จัดประชุมนานาชาติ ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ นายกิตติ ชูณหงษ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวจัดการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 2๑ โดยร่วมกับ นายสุวิยะ ปราสาท บัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ และ ดร.ศราววุฒิ ศรี

สกุน ผอ.สำนักงานพัฒนาปิงคณกร ทั้งนี้ นายกิตติ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 5-8 ธ.ค. 255๑ จะมีการจัดงานแสดงความรู้ก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอ้อยและน้ำตาลจากนานาชาติทั่วโลก ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน

ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล รวมทั้งสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะมีนักวิชาการต่างชาติจากทั่วโลกเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล นอกจากนี้ ยังเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งงานวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยอย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.ศราววุฒิ กล่าวว่า ทางศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อม เนื่องจากเป็นศูนย์ประชุมฯ ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงสามารถรองรับการประชุม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจโมเดิร์นและการเปิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในการประชุมครั้งนี้ คาดว่า จะสามารถทำรายได้เข้าสู่ จ.เชียงใหม่ และประเทศไทยได้เป็นจำนวนมาก.



โรงสี-ผู้ส่งออกแห่ร่วมวงประมูลข้าวรัฐ พาณิชย์ฟ้อง“สยามอินดิگا”หมดสิทธิ์!

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการเปิดซองเสนอราคาซื้อข้าวสารขาว 5% และข้าวสารหอมมะลิในสต็อกรัฐบาลแบบยกคลังปริมาณรวม 999,763.61 ตัน จากทั้งหมด 168 คลัง มูลค่ารวม 6,680 ล้านบาท เมื่อวานนี้ (29 ม.ค.) ว่า มีผู้สนใจยื่นซองเสนอซื้อรวม 100 ราย ทั้งโรงสีและผู้ส่งออก แต่ผ่านคุณสมบัติ 96 ราย ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความต้องการข้าวอยู่มาก เพราะขณะนี้ ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ของไทยยังไม่ออก โดยในจำนวนผู้ผ่านคุณสมบัตินั้น มีการยื่นซองเสนอซื้อสูงสุดถึง 60 ซอง หรือเสนอซื้อใน 60 คลัง โดยคณะกรรมการระบายข้าวจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 20 วัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณานุมัติขายต่อไป

“ครั้งนี้ แม้บริษัท สยามอินดิกา ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวรัฐ แต่ถูกตัดสิทธิ์ เพราะถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีความผิดกรณีขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ไปก่อนหน้านี้ และได้หารือ ป.ป.ช. ไปแล้วว่าไม่มีสิทธิ์ซื้อข้าวจากรัฐได้อีกจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น แต่ยังมีธุรกิจค้าข้าวได้ตามปกติ ส่วนบุคคลอีก 15 ราย ที่ถูก ป.ป.ช. ซึ่งมีความผิดกรณีเดียวกัน หากเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือเป็นกรรมการคนสำคัญของบริษัทค้าข้าว ก็จะถูกตัดสิทธิ์เช่นกัน”.

เวียดนามประกาศระงับนำเข้า 'ผลไม้' 4 ชนิด

เวียดนามประกาศระงับการออกใบอนุญาตนำเข้าผลไม้ไทย 4 ชนิด หัวหน้ากระทรวงส่งออก "มะม่วง-ลำไย-เงาะ-ลิ้นจี่" รวมแสนตัน มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท กระทรวงเร่งยื่นหนังสือแจ้งยืนยันไว้ศัตรูพืชกักกัน และผู้ประกอบการหาตลาดอื่นทดแทน

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เวียดนามถือเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่สำคัญของไทย แต่ในปีเวียดนามมีการนำเข้าสินค้าผลไม้จากไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะลำไย มะม่วง เงาะ และลิ้นจี่ โดยปี 2557 ไทยมีการส่งออกลำไยไปยังเวียดนาม 155,690 ตัน มูลค่ากว่า 2,414 ล้านบาท ส่งออกมะม่วง 37,689 ตัน มูลค่ากว่า 788 ล้านบาท เงาะ 2,147 ตัน มูลค่า 15 ล้านบาท และมีการส่งออกลิ้นจี่ 901 ตัน มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การส่งออกสินค้าผลไม้ไทยไปยังเวียดนาม อาจต้องชะงักตัวลง

ชั่วคราว เนื่องจากเวียดนามได้ประกาศระงับการออกใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit : IP) ผลไม้ 4 ชนิดจากไทย ได้แก่ มะม่วง เงาะ ลำไย และลิ้นจี่ โดยอ้างว่าเป็นชนิดผลไม้ที่มีศัตรูพืชกักกันของเวียดนาม และศัตรูพืชบางชนิดไม่มีเวียดนาม ได้แก่ Sternochetus mangiferae, Sternochetus olivieri และมีเชื้อรา Oidium nephelii ด้วย

ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2558 คาดว่า จะกระทบต่อการส่งออกผลไม้ไทยไปยังเวียดนามกว่า 100,000 ตัน มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และอาจส่งผลกระทบต่อตลาดภายในด้วย

"แม้สินค้าผลไม้ที่ส่งออกไปยังเวียดนามจะไม่ใช้เกรดหรือเมียม แต่เวียดนามก็เป็นตลาดรองรับผลผลิตการตรองได้ เมื่อเวียดนามระงับการออกใบอนุญาตนำเข้า ทำให้ไทยไม่สามารถส่งออกผลไม้ 4 ชนิดได้ จะส่งผลกระทบต่อ

ตลาดและราคากายใน อาจเกิดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำได้ ปีนี้กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ว่า จะมีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดกว่า 961,520 ตัน เงาะ 338,818 ตัน และลิ้นจี่ 57,771 ตัน"

กระทบส่งออก มะม่วง-ลำไย เงาะ-ลิ้นจี่ รวมแสนตัน

นางสาวเสริมสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตร ได้ยื่นหนังสือและเอกสารชี้แจงให้ทางเวียดนามทราบว่า ศัตรูพืชที่เวียดนามอ้างถึงหนึ่งในนั้นไม่มีในไทย คือ ตั๊กแตนลายมะม่วง โดยข้อมูลเดียวกันนี้กรมวิชาการเกษตรเคยใช้ยืนยันกับทางออสเตรเลียและมาเลเซียมาแล้ว ทั้ง 2 ประเทศยอมรับว่า ไทยไม่มีตั๊กแตนลายมะม่วง

นอกจากนี้ ยังชี้แจงว่า ได้ยื่นหนังสือขอเปิดตลาดเพื่อให้เวียดนามดำเนินการวิเคราะห์

ความเสี่ยงศัตรูพืช (PRA) ตั้งแต่ปี 2554 เวียดนามแจ้งว่าได้ทำ PRA ในลำไยเสร็จแล้ว ส่วนมะม่วง เงาะ และลิ้นจี่ ยังวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชไม่เสร็จสิ้น กรมวิชาการเกษตรจึงขอให้เวียดนามพิจารณาการออกใบอนุญาตนำเข้าแก่ผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้เกิดการกีดกันการค้าระหว่างสองประเทศ

นางสาวเสริมสุข กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการที่ใบอนุญาตนำเข้ายังไม่หมดอายุสามารถส่งออกผลไม้ 4 ชนิด ไปเวียดนามได้ปกติ ส่วนผู้ที่ใบอนุญาตนำเข้าหมดอายุแล้วจะไม่สามารถส่งออกได้ ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ 4 ชนิดควรป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลงปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ โรงคัดบรรจุต้องมีระบบป้องกันศัตรูพืชที่รัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ประเทศผู้นำเข้าปลายทางในช่วงที่ไม่สามารถส่งออกไปยังเวียดนามได้ ผู้ประกอบการควรมองตลาดส่งออกอื่น เช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

เกษตรกรร้องรัฐเร่งแก้หนี้

เมื่อวันที่ 28 มกราคม กลุ่มเกษตรกร จากกลุ่มแนวร่วมเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูภาคเหนือ และแนวร่วมเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูภาคกลาง จ.ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ปทุมธานี และ จ.สระแก้ว ประมาณ 200 คน เดินทางมารวมตัวกันที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกร โดยนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เชิญให้เข้าร่วมหารือ

นายอำนาจให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการเจรจาว่า เป็นปัญหาสืบเนื่องจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้รับจัดสรรงบ

ประมาณ 4,000 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรที่เป็นหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 8 หมื่นราย ซึ่งกองทุนฟื้นฟูฯได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อปี 2553 จำนวนประมาณ 6 หมื่นราย เมื่อสิ้นสุดโครงการพบว่ายังมีเกษตรกรตกค้างอยู่รวม 2 หมื่นราย ขณะที่ยังมีเงินเหลืออีก 2,399 ล้านบาท

นายอำนาจกล่าวว่า เกษตรกรกลุ่มนี้ที่ยังตกค้าง เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างนำเสนอให้ ครม.พิจารณา คาดว่าจะบรรจุเป็นวาระนำเสนอในเร็วๆ นี้

อบรมหลักสูตรการเกษตรฟรี 15
นายกิตตินันท์ ชาวสุทธิ ผู้อำนวยการสำนัก
พัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคมจะเปิด
อบรมหลักสูตรด้านการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ หลักสูตรการปลูกกล้วยไม้
หลักสูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพ หลักสูตรการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกล้วย หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช หลักสูตรการ
ปลูกมะนาวในภาชนะ หลักสูตรการปลูกผักปลอดสาร
พิษ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน้าวัว และ
หลักสูตรการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกโดยรับสมัครผู้เข้า
รับการอบรมหลักสูตรละ 30 คน ระหว่างเดือน พ.ค.-
มิ.ย. ๕8 ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง
๒) สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2247-9499 และ0-2247-
9640 ในวันและเวลาราชการ.

●เดินหน้าตลาดเกษตรกร ๖๑

สิงห์บุรี - นายเสถียร เขียนสาร เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสิงห์บุรี เผยว่า สิงห์บุรีได้เปิดตลาดเกษตรกร
(Farmer Market) เพื่อเพิ่มช่องให้เกษตรกรนำ
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
มาจำหน่ายโดยตรงเป็นประจำแบบถาวร ทุกวันเสาร์-
อาทิตย์ เวลา 08.00-14.00 น. ณ บริเวณตลาดฝ้าย
ครอบครัว สี่แยกคางมะขามเทศ ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง

ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0-3653-9413

แกนนำเครือข่ายยาง 'ตรึง' แกลงไม่ชุมนุม

๒ เมื่อวันที่ 29 ม.ค.58 นายประเทพ สุขสนาน คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางพาราภาคใต้ เขต 3 ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ประธานผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมตรัง และสมบูรณ์ ทองแถม กรรมการเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดตรัง ร่วมกันแถลงข่าวปฏิเสธ กรณีมีการนำเสนอข่าวว่า วันที่ (31 ม.ค.) จะมีการนัดชุมนุมประท้วงเรียกร้องราคายางพาราในพื้นที่ อ.สิเกา ตามที่มีสื่อบางสำนักมีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ว่า ไม่เป็นความจริง ทางเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรังซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพารา 14 จังหวัดภาคใต้และอีก 5 จังหวัดจากภาคตะวันออก (รวม 19 จังหวัด)

จะจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นหาแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราตัวจริงคือ เกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อย และลูกจ้างกรีดยางพาราที่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลจากนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ออกมาก่อนหน้านี้ทุกนโยบาย นำเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประเด็นร้อนที่จะต้องหารือกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปในวันพรุ่งนี้คือ เรื่องของปัญหาราคาน้ำยางดิบที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราตัวจริงและเป็นส่วนใหญ่ที่นำน้ำยางสดออกขายในแต่ละวันมีราคาอยู่ที่ประมาณ 35-36 บาท ต่อกิโลกรัมเท่านั้น จะต้องให้รัฐบาลเร่งออกมาตราการช่วยเหลือในทันที เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ระหว่างราคาน้ำยางสดที่รับซื้อผ่านสหกรณ์การเกษตรที่รัฐบาลให้การดูแล กับราคา ณ จุดรับซื้อน้ำยางทั่วไปภายในตำบล หมู่บ้าน ที่เกษตรกรรายย่อยกำลังพึ่งพายุทุกวันนี้ให้ได้ราคาที่เกษตรกรพอใจ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

โดยอยากจะเรียกร้องว่ารัฐบาลต้องการปฏิรูประบบทั้งระบบก็ต้องมองปัญหาเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้ หลังประชุมระดมความคิดเห็นแล้วก็จะนำเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด แต่แม้ว่าทางเครือข่ายจะนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาไปหลังการประชุมเสร็จสิ้น และไม่ได้รับการสนองตอบจากรัฐบาล ทางเครือข่ายก็จะรวมตัวหาวิธีการต่อไป จะไม่มีการนัดเคลื่อนไหวกดดันอย่างแน่นอน ยืนยันการทำงานของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรังจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลอย่างเด็ดขาด เพราะมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ส่วนกระแสข่าวที่ออกไปว่าจะมีการนัดชุมนุมประท้วงนั้น อยากขอความร่วมมือจากผู้สื่อข่าวว่าในการเขียนข่าวอย่าให้ถูกต้องตามที่เครือข่ายได้แถลงข่าวออกไป หรือยืนยันข่าวที่ออกไปนั้น ไม่ใช่ออกไปจากทีมงานของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางตรัง

แต่เบื้องต้นตนเองก็ไม่อยากจะพูดถึง เพราะไม่ต้องการทำลายบรรยากาศการทำงานที่ต้องการจะหาทางแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร ส่วนในการประชุมวันพรุ่งนี้เชื่อว่าจะมีเกษตรกรที่ทราบข่าวเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ด้วยอย่างแน่นอน แต่ไม่ทราบจำนวน ในส่วนนี้ทางเครือข่ายก็ได้ทำงานประสานกับหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วว่า จุดยืนของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางเป็นแบบนี้ ถ้ามีความเคลื่อนไหวนอกเหนือจากนี้ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ทันที เพราะไม่ใช่แนวทางการทำงานของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรังและทั้งหมด และขณะนี้ยังไม่มีการแสข่าวเรื่องมือที่ 3 ที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์

ทุนจีน-อิหร่าน A3 เล็งตั้งโรงงาน ยางพาราที่ใต้

โพสต์ทูเดย์ ▶ กลุ่มทุนจีน-อิหร่านเคลื่อน
ทัพขอลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
ภาคใต้และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

แหล่งข่าวจากสถาบันการเงินทางภาค
ใต้เปิดเผยว่า กลุ่มทุนรายใหญ่จากสถาบัน
การเงินของจีนยังคงมีแผนเข้ามาลงทุนตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมยางพารารวมควัน และ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอน
ล่างอีก 2 แห่ง ซึ่งอยู่ในระหว่างเจรจากับ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
สำนักงาน จ.สงขลา ตั้งลงทุนอันดับ 1 ของ
เอเชีย โดยก่อนหน้านี้ได้เข้ามาตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมยางพาราแล้วจำนวน 3 แห่ง
ในพื้นที่ชุมพร และสุราษฎร์ธานี แต่ละโรง
ลงทุนประมาณ 67 ล้านบาท

ด้าน น.ส.นงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศภาคใต้ตอนล่าง (ทาดใหญ่)
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรุงเทพهران ประเทศอิหร่าน กล่าวว่า
กลุ่มทุนอิหร่านสนใจเข้ามาลงทุนตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมยางพาราเช่นกันซึ่งจะทำให้
ราคามันคงในอนาคต

ขณะที่กลุ่มเครือข่ายชาวสวนยาง
รายย่อย 16 จังหวัดภาคใต้ย้ายสถานที่นัด
เคลื่อนไหวครั้งใหญ่จากบริเวณบิมน้ำมัน
บางจาก ต.กะลาเส อ.สิเกา ไปประชุมที่
โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง แทนเพื่อนำ
ข้อเสนอต่อทางรัฐบาลแก้ราคาตกต่ำแต่
ยืนยันไม่ได้ถูกกดดันจากฝ่ายใด ■